

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
สยามรัฐ	<p><b>อย.เตือนแก้อั้วไฟฟ้ารักษาโรคไม่ได้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการโฆษณาขายอุปกรณ์แก้อั้วไฟฟ้าสติด โอ้อวดว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ และนำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ ว่า แก้อั้วไฟฟ้าสติดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขออนุญาต ใช้เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว หรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวเท่านั้น ไม่สามารถรักษาหรือบำบัดบรรเทาโรคได้ และต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด ผู้โฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือคุณภาพอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือแสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	รับทราบ
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ไม่มีผลวิจัยออลูมิเนียมทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีโลกโซเซียลแชร์ข้อมูลเรื่องการใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์บังอย่างอาหาร ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์และทำลายกระดูก ว่า กรมฯ ได้ให้สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตรวจวิเคราะห์การละลายของอะลูมิเนียม จากภาชนะที่ทำด้วยโลหะอะลูมิเนียม แบ่งเป็น ภาชนะหุงต้ม 22 ตัวอย่าง และแผ่นเปลวอะลูมิเนียม 6 ตัวอย่าง พบมีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมน้อยมาก แต่จะมีปริมาณสูงเมื่อสัมผัสกับสารละลายกรดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากผู้บริโภคมีความกังวลควรหลีกเลี่ยงการบรรจุอาหารที่มีกรดและใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน</p>	รับทราบ
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สบส.เตือนร้านจัดฟันแฟชั่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ห้ามเปิดคลินิกหรือเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท</p>	รับทราบ
บางกอกทูเดย์	<p><b>สบส.เพิ่มศักยภาพ อสม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาอสม. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกระดับให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นแกนนำหลักในการวางแผนด้านสุขภาพ การจัดการงบประมาณ การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และการประเมินผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในชุมชน มีการสื่อสารสุขภาพให้กับอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โดยมีเป้าหมายให้ อสม. 1 คน เป็นพี่เลี้ยง อสค. 3 คน และกองสุศึกษาได้จัดทำ "คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจาก อสม. สู่อสค." เพื่อให้อสม.และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับ อสค. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	รับทราบ

<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง</p>	<p><b>สถานการณ์โรคเอดส์</b> -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยไทย คาดในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิต 444,900 คน โดยมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัย-รู้สถานะติดเชื้อแล้ว 410,576 คน (91%) และกำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส 307,667 คน (68.5%) ส่วนความชุกการติดเชื้อมีแนวโน้มไม่ลดลง โดยเฉพาะผู้ชายเสพติดวิธีฉีด สวาทประเภทสอง และพนักงานบริการชาย</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิต</b> -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 2/2560 โดยมีนพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 4 เรื่องหลักที่มุ่งสู่การทำให้คนไทยมีสติปัญญาที่ดี อารมณ์ดีและมีความสุข อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ก่อนนำเสนอร่างฯ สุดท้าย ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และกรม.ช่วงเดือนสิงหาคม</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>โครงการ TO BE NUMBER ONE</b> -เสนอภาพข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต และรองอธิบดีฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบใหม่</b> -เสนอข่าว นางวารภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวถึง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 4 ก.ค. นี้ ว่า แม้สมาคมฯ จะไม่เห็นด้วยกับมาตรการสุดโต่งหลายข้อ แต่เมื่อเป็นกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตาม จากการออกเยี่ยมร้านค้าสมาชิก ส่วนมากยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่จากภาครัฐ สมาคมฯ จึงได้จัดทำแผ่นพับที่เป็นจุดเน้นให้ร้านค้าจำหน่าย “คนซื้อ 20 คนขาย 18 ไม่แบ่ง ไมโซ่ว” ทั้งนี้ เป็นห่วงการตีความกฎหมายของ สธ. ในประเด็น “ห้ามแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย” ที่ต้องไม่ให้เห็นซองบุหรี่เลยแม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งการตีความสุดโต่งเช่นนี้ขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่คำนึงถึงสภาพการขายจริง</p>	<p>มอบข้อมูลกรมควบคุมโรค</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>พ.ร.ก.ต่างด้าว</b> -เสนอข่าว คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ยื่นหนังสือต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เพื่อนำเสนอปัญหาในภาคปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกผู้ประกอบการภาคเอกชนทั่วประเทศว่ามีบทลงโทษสูงเกินไป ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ท่องเที่ยวและบริการ และกลุ่มวิสาหกิจที่จ้างแรงงานต่างด้าว และเสนอความเห็นเพื่อนำไปพิจารณาประกอบแนวทางการปฏิบัติ 4 ข้อ คือ 1. เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศอีกครั้ง 2. ควรให้มีผู้แทนภาคเอกชนหรือกกร.มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น 3. ควรกำหนดอนุญาตเฉพาะการจ่ายค่าชดเชยแรงงานต่างด้าวทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย และ 4. ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ และตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาของกระทรวงแรงงาน</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>สช.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ</b> -เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Social Forum) ครั้งที่ 1 “พลังนโยบายและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	<p>กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม            พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. กล่าวว่า ปัจจัยต่างๆ ทางสังคมในปัจจุบันมี            ผลต่อการกำหนดสุขภาพ การสร้างความร่วมมือเรื่องนี้จึงสอดคล้องกับหลักการ “สร้าง            นำซ่อม” เชื่อว่าเวทียูทิลิตี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น            ในอนาคต</p>	



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch